



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๘๕๓

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๗ ข่าวก มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๑-๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวันที ๙ เมษายน ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เตรียมพื้นที่ทำ รพ.สนาม รองรับผู้ติดเชื้อโควิด	ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน, posttoday, thaipost, naewna, matichon, bangkokpost, thebangkokinsight	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวว่า กทม.ได้เตรียมความพร้อม สถานที่ที่จะทำเป็นโรงพยาบาล (รพ.) สนาม เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ได้แก่ รพ.ราชพิพัฒน์และ รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานแพทย์ กทม.</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หรือ ศบค. กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมการจัดตั้ง รพ.สนาม ทั้งนี้ ที่ประชุมศูนย์เฉพาะกิจกระทรวงสาธารณสุข ได้หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแนวทางปฏิบัติเบื้องต้น ได้แก่ (๑) หากเตียงไม่เพียงพอให้ขยายเตียงในแต่ละโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน (๒) หากยังไม่เพียงพอขอให้เปิดมาตรการการใช้สถานที่กักตัวโดยใช้โรงแรมที่เข้ามาอยู่ในระบบแล้วเหมือนที่ผ่านมา (๓) ให้แต่ละจังหวัดเตรียมความพร้อมการจัดตั้ง รพ.สนามเหมือนที่ จ.สมุทรสาคร หากมีความจำเป็น เนื่องจากอาจเกิดการระบาดแพร่กระจายไปในหลายจังหวัดจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เตรียมความพร้อม รพ.สนาม ในกรุงเทพฯ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- สำนักงานแพทย์ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามของ กทม.เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>
๒	ผู้บริหาร กทม. ร่วมประชุมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะ	mgronline	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. พร้อมด้วยนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กทม. ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เพื่อเร่งรัดดำเนินการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคโครงการก่อสร้างเขื่อนและพัฒนาที่อยู่อาศัยคลองลาดพร้าว และคลองเปรมประชากร และแผนการพัฒนาคลองแสนแสบและคลองสาขา โดยที่ประชุมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อกำกับติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินการ ๔ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ (๒) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือ เพื่อเร่งรัดดำเนินการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรुक้ำลำน้ำสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			พัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร (๓) คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาคลอง และ (๔) คณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป		
๓	ผ.กท.ม.มอบเงินช่วยเหลือ ๔ ครอบครัว อาสาгүй ติ๊กกลม ในหมู่บ้าน กฤษฏานคร ๓๑	siamrath	- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผ.กท.ม. พร้อมคณะผู้บริหาร กท.ม. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพของอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์เพลิงไหม้และอาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษฏานคร ๓๑ เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.ที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้นำเงินจำนวน ๓๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้บริหารและข้าราชการ กท.ม.รวบรวม เพื่อมอบให้แก่ครอบครัวของอาสาสมัครทั้ง ๔ ราย ณ วัดศาลาแดง เขตบางแค	<u>ด้านบวก</u> - เร่งให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้และอาคารถล่มภายในหมู่บ้านกฤษฏานคร ๓๑ เขตทวีวัฒนา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย	- สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขตและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ การเร่งรัดให้ความช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิต รวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติหน้าที่จากเหตุเพลิงไหม้และอาคารถล่มภายในหมู่บ้านกฤษฏานคร ๓๑ เขตทวีวัฒนา
๔	กท.ม.เดินหน้าปรับภูมิทัศน์คลองราชบุรีบูรณะ	เดลินิวส์	- นายศักดิ์ชัย บุญมา รพ.กท.ม. กล่าวหลังเปิดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองราชบุรีบูรณะ ในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะและเขตทุ่งครุ ณ วัดประเสริฐสุทธาวาส เขตราชบุรีบูรณะว่า เนื่องจากสภาพคลองราชบุรีบูรณะปัจจุบันต้นเขิน มีประชาชนรुकกล้าพื้นที่คลอง ทำให้ระบบการระบายน้ำเสีย ส่งผลถึงปัญหาน้ำท่วมและปัญหาอื่น ๆ ตามมา จึงเป็นที่มาของการปรับปรุงภูมิทัศน์ อาทิ จัดเก็บวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เปิดทางน้ำไหล ซ่อมแซมปรับปรุงสะพานข้ามคลองทางเดินริมคลองและปลูกต้นไม้ สำหรับแผนดำเนินการแบ่งเป็น ๓ ช่วง ช่วงแรกจากประตูระบายน้ำคลองราชบุรีบูรณะ - ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ความยาว ๑,๕๐๐ ม. ช่วงที่ ๒ จากทางพิเศษเฉลิมมหานคร - ปลายซอยประชาอุทิศ ๒๘ ความยาว ๑,๕๐๐ ม. และช่วงที่ ๓ จากปลายซอยประชาอุทิศ ๒๘ - สวนธนบุรีรมย์ ความยาว ๑,๐๐๐ ม. ระยะเวลาดำเนินการ ๑ เดือน	<u>ด้านบวก</u> - ปรับภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กรุงเทพฯ ให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัย - ปรับปรุงสภาพน้ำในคลองพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสีย	- สำนักการระบายน้ำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองราชบุรีบูรณะ และคลองอื่น ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์คูคลอง
๕	กท.ม.เพิ่มความถี่ทำความสะอาด	mgronline, banmuang	- นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ป.กท.ม. กล่าวถึงการรณรงค์ล้างทำความสะอาดสถานที่ชุมชนและที่สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ	<u>ด้านบวก</u> - จัดกิจกรรม Big Cleaning	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	พื้นที่ชุมชน สุขาธารณะ รพ.ในสังกัด ลดการ แพร่กระจาย เชื้อโควิด-๑๙		ของโรคโควิด-๑๙ ว่า กทม.ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ผิวจราจร ทางเท้า สะพานลอยคนข้าม ป้ายรถประจำทาง ที่พิกัดผู้โดยสาร จุดสัมผัสร่วม รวมถึงสถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามแผน การพัฒนาทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ภายในสวนสาธารณะ โดยเน้นย้ำให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด รวมถึงทำความสะอาดพื้นที่สวนสาธารณะก่อนและหลังเปิดให้บริการ และ หมั่นทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนทำ ความสะอาดห้องน้ำทุก ๑ ชั่วโมง ส่วนสุขาธารณะริมทางที่อยู่ในความดูแล ของ กทม. ๔ แห่ง ได้แก่ บริเวณบางลำพู หน้าวัดดุสิตารามวรวิหาร บริเวณ วัดดาวดึงส์ และบริเวณโบ้เบ้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้เพิ่มความถี่ การทำความสะอาด โดยเน้นจุดสัมผัสร่วม เช่น ประตู กลอนหรือลูกบิด ฝาชักโครก คันโยกโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำ คันโยกชักโครก และก๊อกน้ำ ขณะเดียวกันยังได้จัด กิจกรรม Big Cleaning ทำความสะอาดอาคารสำนักงานและโรงพยาบาล ในสังกัด กทม. โดยฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น รววจับ บันไดเลื่อน ปุ่มกดลิฟต์ รถเข็นคนไข้ ห้องน้ำ เก้าอี้ เพื่อเฝ้าระวังเชิงรุกอย่าง ต่อเนื่องและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการ	ทำความสะอาดสถานที่ สาธารณะ อาคารสำนักงาน และโรงพยาบาลในสังกัด กทม. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด-๑๙	ประชาสัมพันธ์การจัด กิจกรรม Big Cleaning และ ล้างทำความสะอาดสถานที่ สาธารณะ อาคารสำนักงาน และโรงพยาบาลในสังกัด กทม.อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙
๖	ตลาดนัดจตุจักร เลื่อนแผน เปิดแผงค้า อังคาร-พุธ-พฤหัส ลดเสียงโควิด คาดเปิด พ.ค.๖๔	thebangkokinsight, mcot, nationthailand, mgronline, dailynews, thebangkokinsight, nationthailand, tnnthailand, twitter.com/ BangkokInsight, twitter.com/	- นางวัลยา วัฒนรัตน์ รป.กทม. กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสำนักงาน ตลาดกรุงเทพมหานครได้พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ กำหนด มาตรการส่งเสริมการค้าใน ตลาดนัดจตุจักร ดังนี้ (๑) ผู้ค้าแผงค้ากึ่งถาวร สามารถทำการค้าในวันธรรมดาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเพิ่ม คือ วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี ประกอบกิจการค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น. (๒) วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ค้าขายในแผงค้าได้ถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. เว้นวันจันทร์ ที่ห้ามทำการค้า เพื่อทำความสะอาดพื้นที่และแผงค้า ชุตลอกวางระบายน้ำ (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าให้มากขึ้น โดยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณรอบหอนาฬิกา โดยกำหนดเริ่มมาตรการดังกล่าวในเดือน เม.ย.๖๔ เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในปัจจุบัน ซึ่ง พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด-๑๙ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด	<u>ด้านบวก</u> - เลื่อนมาตรการส่งเสริมการค้า ทำการค้าในตลาดนัดจตุจักร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด-๑๙	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเพิ่ม ความเข้มงวดตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง และป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของ ของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งขอความร่วมมือ ประชาชนปฏิบัติตาม

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
		TNAMCOT, twitter.com/onenews๓๑	ของโรคโควิด-๑๙ กทม. จึงเลื่อนการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการทำ การค้าในตลาดนัดจตุจักรทั้ง ๓ มาตรการออกไป โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการ ตามมาตรการฯ ดังกล่าวได้ในเดือน พ.ค.๖๔ หรือตามสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตลาดนัดจตุจักร ยังเปิดค้าขายตามปกติ ในส่วนของตลาดต้นไม้เปิดขายในวันอังคาร-วันพฤหัสบดี และแผงค้าในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ทั้งนี้ กทม.ขอความร่วมมือผู้ค้าและ ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยที่ กทม.กำหนดในการใช้บริการตลาดนัดจตุจักรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙		มาตรการป้องกันสุขอนามัย ส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A)
๗	กทม.เข้มงวด ตรวจสอบบริการ สถานบันเทิง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ ที่กำหนด	ไทยโพสต์, thaipost	- นายชาติ วิวัฒนเชจร รม.กทม. กล่าวว่า กทม.กำชับให้คณะทำงานด้านการ ประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อยของ ศบค.กทม. ดำเนินมาตรการเชิงรุก เพื่อควบคุมสถานการณั้แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่เชื่อมโยงกับสถาน บันเทิง โดยบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดชุดตรวจให้ คำแนะนำสถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ กทม. ตำรวจ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถาน บริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการเป็นประจำทุกวัน กำชับ เจ้าของ ผู้ประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการควบคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบ สถานประกอบการ ร้านอาหาร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ มิให้ฝ่าฝืน คำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวในพื้นที่เขตวัฒนา เขตคลองเตย และเขต บางแค (ฉบับที่ ๒๒) เมื่อวันที่ ๕ เม.ย.๖๔ โดยเฉพาะการเปิดให้บริการ ร้านอาหารตามเวลาที่กำหนด ส่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเพิ่มความ เข้มข้นตรวจสอบจุดบริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ได้แนะนำมาตรการป้องกันโรคให้ผู้ประกอบการ และผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-M-H-T-T-A) รวมทั้ง การดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด กรณีพบการฝ่าฝืนเปิดเกินเวลา ที่กำหนด หรือพบมีผู้ใช้บริการหลังเวลา ๒๓.๐๐ น. หรือพบสถานบริการ ลักลอบเปิดให้บริการหลังเวลาที่ได้รับอนุญาต	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่ม ความเข้มงวดและคุณภาพ การตรวจสอบบันเทิง สถาน บริการ สถานประกอบการ คล้ายสถานบริการในกรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนิน มาตรการเชิงรุกเพิ่มความ เข้มงวดและคุณภาพในการ ตรวจสอบสถานบันเทิง สถาน บริการ สถานประกอบการ คล้ายสถานบริการใน กรุงเทพฯ ให้ปฏิบัติตาม ข้อกำหนดและมาตรการ ควบคุมป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-๑๙

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๘	สธ.รับโควิด คลัสเตอร์ ทองหล่อ คุนหมิง ซี ดจว.คุมอยู่ ๑-๒ เดือน แต่กรุงเทพฯ นำห่วงสุด - เสนอปิด สถานบันเทิง ๔๑ จังหวัด	pr.moph, thaigov, hfocus, prachachat, thaipbs, thethaiger, naewna, thaipost, mcot, hfocus, kaphoon	<p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สถานการณ์ โควิด-๑๙ ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓ - ๘ เม.ย.๖๔ มีผู้รักษาหายแล้ว ๒๓,๙๒๔ ราย อยู่ระหว่างรักษา ๒,๑๑๔ ราย และเสียชีวิตสะสม ๓๕ ราย ทั้งนี้ การระบาดส่วนใหญ่ยังมาจากสถานบันเทิงกระจายในจังหวัดต่าง ๆ อย่างไรก็ดี สธ.พยายามควบคุมการแพร่ระบาด โดยในต่างจังหวัด คาดจะควบคุมได้ภายใน ๑-๒ เดือน ส่วนต้นเชื้อที่อยู่ในสถานบันเทิงกรุงเทพฯ อาจต้องใช้เวลา ซึ่งขึ้นอยู่กับมาตรการที่ใช้ในการควบคุมโรค ในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการเดินทางกลับภูมิลำเนาให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุและการแพร่เชื้อโรคโควิด-๑๙ โดยกิจกรรมที่สามารถทำได้ คือ พิธีสงฆ์น้ำพระ กิจกรรมทางศาสนาอื่น รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีนิยม หรือกระทรวงวัฒนธรรมกำหนด ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ส่วนสถานที่จัดงานให้จัดในที่โล่งแจ้ง ระบายอากาศดี เลี่ยงการจัดในห้องปรับอากาศที่อากาศไม่ถ่ายเท งดกิจกรรมมีคนรวมตัวจำนวนมาก</p> <p>- นอกจากนี้ ให้ อสม.สอดส่องดูแลผู้เข้าออกหมู่บ้านชุมชน แนะนำผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและสถานบันเทิงให้แยกตัวเอง รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องจัดระบบเฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เสี่ยง ตั้งด่านตรวจการสัญจรในพื้นที่ ตรวจสอบสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร ตลาด ตรวจสอบมาตรการป้องกันโรคของระบบขนส่ง พิจารณาการจัดกิจกรรมของชุมชนให้เหมาะสม โดยจังหวัดที่มีความเสี่ยงให้จัดระบบเฝ้าระวังตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง</p> <p>- สำหรับมาตรการควบคุมโรคในแต่ละพื้นที่ ยังไม่มีการปรับระดับสีพื้นที่ แต่ได้เสนอปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ กิจกรรมอาบอบนวดใน ๔๑ จังหวัด ๑๔ วัน ได้แก่ จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงหรือสถานประกอบการ และจังหวัดที่มีความเสี่ยงเป็นทางผ่าน หรือเมืองใหญ่ที่มีสถานบันเทิงจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนร้านอาหารต่าง ๆ กิจกรรมอื่น ๆ เปิดได้ตามปกติตามมาตรการที่กำหนดของแต่ละพื้นที่ โดยเน้นมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบสถานบันเทิง สถานบริการ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการในกรุงเทพฯ</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการดำเนินการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ เชิงรุก และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสุขอนามัยส่วนบุคคล (D-MH-T-T-A) อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม</p>